

# Sẵn sàng cho ngày hội lòng quân

(Tiếp theo trang 1)

**Phóng viên:** *Đồng chí có thể cho biết về số lượng, chất lượng của tân binh năm nay?*

**Đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ:** Năm 2022, Thái Bình được giao tuyển chọn, gọi nhập ngũ 2.650 công dân. Đến thời điểm này, hội đồng NVQS các huyện, thành phố đã tuyển chọn, phát lệnh gọi nhập ngũ 2.781 công dân, bằng 105% so với chỉ tiêu giao quân; trong đó, chính thức 2.650, dự phòng 131 công dân. 100% công dân đã nhận lệnh, xác định tốt tư tưởng và đang chờ đến ngày lên đường nhập ngũ.

Chất lượng tân binh nhập ngũ năm 2022 của tỉnh cao hơn năm 2021 về mọi mặt. Trong

đó, 410 công dân sức khỏe loại 1, đạt 15,47%; 319 công dân có trình độ cao đẳng, đại học, đạt 12,04%; 1.146 công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ, đạt 43,25% so với chỉ tiêu giao quân. So với năm 2021, năm 2022 chất lượng sức khỏe, văn hóa và công dân tình nguyện nhập ngũ đều cao hơn: công dân có sức khỏe loại 1 tăng 49 trường hợp; công dân có trình độ cao đẳng, đại học tăng 59 trường hợp; công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ tăng 373 trường hợp.

**Phóng viên:** *Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho lễ giao nhận quân đã được thực hiện như thế nào, thưa đồng chí?*

**Đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ:** Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh, Hội đồng NVQS tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức lễ giao nhận quân, triển khai cho các huyện, thành phố tổ chức thực hiện; đồng thời, chỉ đạo cơ quan chuyên môn Bộ CHQS tỉnh ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể, chi tiết từ công tác chuẩn bị địa điểm giao quân, trang trí khánh tiết, danh sách đoàn chủ tịch, chương trình buổi lễ...

Với vai trò cơ quan thường trực của Hội đồng NVQS tỉnh, Bộ CHQS tỉnh tham mưu UBND tỉnh, Hội đồng NVQS tỉnh chỉ đạo các huyện, thành phố thực hiện nghiêm Quyết định số 2185 của Tổng tham mưu

trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Hướng dẫn số 248 của Bộ Tổng tham mưu về tổ chức lễ giao nhận quân; theo đó, lễ giao nhận quân năm 2022 diễn ra trong thời gian không quá 25 phút bảo đảm trang trọng, ngắn gọn và an toàn phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời, tuyên truyền, vận động người thân và nhân dân hạn chế số người đi tiễn thanh niên, tránh tập trung đông người.

**Phóng viên:** *Hiện nay, dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, để bảo đảm an toàn cho lễ giao nhận quân cũng như an toàn cho các tân binh, công tác phòng, chống dịch được Hội đồng NVQS tỉnh chỉ đạo thực hiện như thế nào, thưa đồng chí?*

**Đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ:** Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt, tham mưu Hội đồng NVQS tỉnh chỉ đạo Hội đồng NVQS các huyện, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của cấp trên về phòng, chống dịch ngay từ khâu sơ tuyển, khám tuyển sức khỏe đến giao lưu, liên hoan, tặng quà động viên công dân trước khi lên đường nhập ngũ. Quá trình tổ chức khám tuyển chỉ đạo các huyện, thành phố thực hiện test nhanh SARS-CoV-2 cho 100% công dân tại các xã, phường, thị trấn trước khi vào khu vực khám tuyển tại huyện. Khu vực khám tuyển được trang bị đầy đủ vật tư, sinh phẩm y tế; bố trí địa điểm, quán số, khoảng cách giữa các công dân phù hợp để bảo đảm cho công tác khám tuyển diễn ra thuận lợi, an toàn.

Đối với công dân khám được sức khỏe, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo UBND, hội đồng NVQS



Tân binh huyện Quỳnh Phụ trong lễ giao nhận quân năm 2021.

Ảnh: NGOC LINH

các huyện, thành phố ưu tiên tiêm vắc-xin phòng Covid-19 bảo đảm mỗi công dân trước ngày nhập ngũ được tiêm đủ từ 2 mũi. Đến nay đã thực hiện tiêm đủ từ 2 mũi vắc-xin phòng Covid-19 cho 2.989/2.650 công dân nhập ngũ.

Trước lễ giao nhận quân, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh, Hội đồng NVQS tỉnh chỉ đạo UBND, hội đồng NVQS các huyện, thành phố thực hiện: hoàn chỉnh xác nhận tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho 100% tân binh nhập ngũ. Phối hợp, tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR cho khung tuyển quân và 100% thanh niên trúng tuyển NVQS; phối hợp với đơn vị nhận quân tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng test nhanh kháng nguyên cho 100% tân binh và lái xe chở tân binh tại thời điểm trước khi tổ chức lễ giao nhận quân.

Khi có tình huống xuất hiện

tân binh là F0, cơ quan quân sự phối hợp với y tế địa phương giữ lại, tổ chức cách ly, điều trị. Khi kết thúc điều trị, hội đồng NVQS huyện, thành phố kết luận đủ sức khỏe nhập ngũ thì tiến hành bàn giao tân binh về đơn vị. Tân binh là F1, F2, hiệp đồng với đơn vị nhận quân có biện pháp cách ly riêng và vẫn giao quân theo kế hoạch.

**Phóng viên:** *Lên đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân, đây cũng là cơ hội để tuổi trẻ Thái Bình có điều kiện học tập, rèn luyện, cống hiến cho Tổ quốc. Trước ngày hội lòng quân, đồng chí có điều gì nhắn gửi tới các tân binh?*

**Đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ:** Quân đội được ví như một "trường học lớn" của thanh niên. Đi bộ đội, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng đối với Tổ quốc đồng binh tại thời điểm trước khi tổ chức lễ giao nhận quân.

chuẩn bị những hành trang cần thiết để lập nghiệp, xây dựng quê hương, đất nước. Tôi mong rằng 2.650 công dân nhập ngũ tới đây luôn phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" cũng như truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương trong học tập, tu dưỡng, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng, Quân đội và nhân dân giao phó, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong thời gian tại ngũ, mỗi chiến sĩ luôn tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, tích lũy hành trang để khi hoàn thành NVQS trở về địa phương là những công dân răn luyện, cống hiến để lập nghiệp, góp phần xây dựng quê hương Thái Bình ngày càng văn minh, giàu đẹp.

**Phóng viên:** *Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!*

NGUYỄN HÌNH (thực hiện)

## Ngày hội lòng quân

Làng tôi nhập ngũ đầu xuân  
Trống đồng cờ mở lòng quân lên đường  
Những người con của quê hương  
Mang bộ áo lính thân thương chính thể.

Cờ hoa rực rỡ đường quê  
Tiếng loa đài báo vọng về xóm thôn  
Đoàn quân nhẹ bước chân dồn  
Oai phong dũng khí mang hồn núi sông.

Hôm nay tạm gác việc đồng  
Chị em tay xách tay bóng tiễn đưa  
Cũng như truyền thống năm xưa  
Quê tôi giữ vững: thóc thừa, quân cao.

Xứng danh nét đẹp năm nào  
Cháu con lại tiếp chiến hào cha anh  
Bộ quân phục vải màu xanh  
Rung rinh theo bước quân hành ngày xuân.

NGOC TUYỀN (Kiến Xương)

## TUỔI TRÉ KHỐI DOANH NGHIỆP TỈNH Học và làm theo Bác

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đoàn viên, thanh niên Khối doanh nghiệp tỉnh đã chủ động, sáng tạo triển khai nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, mang lại hiệu quả cao trong công tác chuyên môn và hoạt động phong trào tại đơn vị, góp phần tích cực vào kết quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.



Đoàn Thanh niên Khối doanh nghiệp tỉnh tặng quà Làng trẻ em SOS Thái Bình.

Tại Chi đoàn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Bắc Thái Bình, 25/40 đoàn viên là đảng viên, 11/40 đoàn viên giữ chức vụ quản lý. Theo chị Nguyễn Thị Thu Vân, Bí thư Chi đoàn, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được nêu cao và thực hiện nghiêm túc, gương mẫu tại Chi đoàn. Trong năm qua, các đoàn viên luôn áp dụng tinh thần cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư vào đời sống, công việc, trong các mối quan hệ với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, khách hàng. Văn hóa Agribank được xây dựng dựa trên sự kế thừa phần lớn từ tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, được các đoàn viên áp dụng, thực hiện đúng chuẩn, làm tốt vai trò của mình, mang lại cho khách

hàng sự hài lòng vì tinh thần phục vụ tận tình, chu đáo. Hướng ứng cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu "Bác Hồ với Thái Bình - Thái Bình làm theo lời Bác", mặc dù tháng 12 luôn là quãng thời gian bận nhất trong năm của các doanh nghiệp thuộc khối ngân hàng nhưng bằng cách hình thức chỉ đạo, đôn đốc sát sao, tuyên cảm hứng, 100% đoàn viên tham gia thi đủ cả 3 đợt. Đặc biệt, Chi đoàn có 1 đoàn viên giành giải nhất đợt 2 là chị Hoàng Lan Hương, sinh năm 1990, Trưởng phòng Kế hoạch nguồn vốn. Cùng với việc thực hiện tốt chuyên môn, nghiệp vụ, tuổi trẻ các doanh nghiệp còn có nhiều hoạt động hướng về cộng đồng. Chị Nguyễn Thị Kim Chung, Bí thư Đoàn Thanh niên Khối doanh nghiệp tỉnh cho biết: Phong trào thanh niên tình nguyện được Đoàn

khởi triển khai hiệu quả, có những hoạt động sáng tạo, ghi được dấu ấn trong xã hội, đặc biệt là trong các dịp tình nguyện cao điểm như: chương trình tình nguyện mùa đông, xuân tình nguyện, tháng thanh niên, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè. Trong năm 2021, toàn khối đã trao tặng 457 suất quà cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị hơn 200 triệu đồng; tặng học bổng và góc học tập cho học sinh nghèo vượt khó với tổng trị giá 80 triệu đồng; ủng hộ chương trình "Sống và máy tính cho em" hơn 232 triệu đồng. Ngoài ra, các cấp bộ đoàn trong khối còn tiêu thụ nông sản cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, trao sinh kế cho thanh niên, hỗ trợ vật liệu sửa nhà cho công nhân. Không chỉ vậy, Đoàn khối còn huy động được hàng trăm lượt đoàn

viên, thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện. Các đơn vị trong khối đã kết nối, hỗ trợ không chỉ trong hoạt động phong trào mà cả trong công tác chuyên môn.

Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn được cụ thể hóa bằng phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo". Chị Nguyễn Thị Thanh Thủy, Bí thư Đoàn Thanh niên Viễn thông Thái Bình cho biết: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy "Thanh niên phải ra sức học tập chính trị, văn hóa và khoa học kỹ thuật, học có kết quả, hành mới tốt. Học và hành tốt thì mới làm tròn nhiệm vụ của người thanh niên cách mạng". Thấm nhuần lời dạy của Người, đoàn viên, thanh niên Viễn thông Thái Bình đã không ngừng sáng tạo trong học tập, lao động và công tác với mục đích xây dựng Viễn thông Thái Bình phát triển bền vững. Cùng với sự gia tăng về số lượng, các đề tài, sáng kiến kinh nghiệm của đoàn viên, thanh niên Viễn thông Thái Bình được đánh giá cao về chất lượng, mang tính ứng dụng thực tiễn cao. Nhiều mô hình tổ chức sản xuất, ý tưởng sáng tạo đã được áp dụng vào sản xuất, đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực. Năm 2021 có 10/11 chi đoàn thuộc Đoàn Thanh niên Viễn thông Thái Bình tham gia phong trào giải pháp sáng kiến sáng tạo, 36 giải pháp có đoàn viên tham dự, 22 giải pháp do đoàn viên chủ trì.

Từ việc học và làm theo Bác đã xuất hiện nhiều điển hình thanh niên tiên tiến với những kết quả xuất sắc trong học tập, lao động và công tác, với nhiều công trình nghiên cứu có giá trị; nhiều nhà quản lý có trình độ cao, đóng góp tích cực vào sự phát triển của doanh nghiệp. Cũng từ đây, nhiều đoàn viên, thanh niên ưu tú đã vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

PHƯƠNG CHI

## Tạo nguồn phát triển đảng viên trong thanh niên

Thời gian qua, đoàn thanh niên các cấp đã triển khai sâu rộng nhiều phong trào hành động cách mạng phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ các phong trào đã phát hiện, bồi dưỡng và tạo nguồn giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp, bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng.

Các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN); tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị "Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng"; tuyên truyền, động viên ĐVTN tham gia các cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng, nghị quyết đại hội đảng các cấp, thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hành trình đến với các địa chỉ đỏ... Đồng thời, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam" gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong năm 2021, toàn tỉnh đã tổ chức 728 hoạt động giáo dục truyền thống, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, tuyên dương 1.545 thanh niên tiên tiến, bí thư chi đoàn tiêu biểu và đoàn cơ sở "3 chủ động"..., qua đó góp phần giúp ĐVTN nhận thức sâu sắc về Đảng, có ý chí phấn đấu vươn lên trong lao động, học tập và công tác.

Để tạo nguồn ĐVTN ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp, bên cạnh việc tiếp tục đổi mới công tác giáo dục, tuyên truyền, các cấp bộ đoàn tổ chức các phong trào phù hợp với từng đối tượng, tạo điều kiện để

ĐVTN tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, nâng cao trình độ, xứng đáng đứng trong hàng ngũ của Đảng. Anh Thiệu Minh Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo tổ chức đoàn các cấp triển khai sâu rộng nhiều phong trào hành động cách mạng phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, tập trung đảm nhận các công trình, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, vệ sinh môi trường, các hoạt động "Đến on đáp nghĩa"... Việc giới thiệu ĐVTN ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp ĐVTN được tiến hành chặt chẽ, bảo đảm quy trình theo quy định, trên cơ sở đánh giá, phân loại đoàn viên.

Năm 2021, toàn tỉnh có 2.000 công trình, phần việc thanh niên các cấp tham gia xây dựng nông thôn mới với tổng trị giá hơn 3,6 tỷ đồng; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 1.850 người, tặng 4.510 suất quà trị giá gần 2,5 tỷ đồng cho

đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo; phối hợp tổ chức các hoạt động hiến máu tình nguyện thu được 2.021 đơn vị máu. ĐVTN các địa phương, đơn vị bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, lao động, học tập còn tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19. Qua các phong trào đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, không ngừng củng cố tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh, là cầu nối giữa tổ chức đoàn với ĐVTN, từ đó lựa chọn, có kế hoạch bồi dưỡng, rèn luyện, tạo nguồn phát triển đảng viên. Với nhiều giải pháp tích cực, năm 2021 các cơ sở đoàn đã bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng hơn 1.641 ĐVTN ưu tú, trong đó hơn 1.000 ĐVTN ưu tú đã được kết nạp Đảng.

Có thành tích xuất sắc trong quản lý, điều hành doanh nghiệp phát triển ổn định đồng thời tích cực tham gia công tác xã hội, phát triển cộng đồng, anh Nguyễn Minh Khiêm, sinh

năm 1997, Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và sản xuất nội thất Giang Ngọc (thành phố Thái Bình) vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng vào tháng 12/2021. Anh chia sẻ: Trong quá trình phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đảng, tôi được các cấp bộ đoàn, cấp ủy, chỉ bộ quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ nên tôi đã xác định động cơ đứng đắn vào Đảng để được rèn luyện, trưởng thành và cống hiến nhiều hơn.

Các phong trào hành động cách mạng do tổ chức đoàn phát động đã lan tỏa sâu rộng, tạo môi trường để ĐVTN rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành, khuyến khích, cổ vũ thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích, làm chủ khoa học công nghệ. Phát huy vai trò của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, khẳng định niềm tin của ĐVTN đối với Đảng và ý thức phấn đấu, không ngừng vươn lên để được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

KUÂN PHƯƠNG



Bên cạnh việc hỗ trợ kinh phí, đoàn viên, thanh niên còn hỗ trợ ngày công đỡ nhà cũ, xây nhà mới cho gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường THPT Tiên Hưng.

Ảnh tư liệu